



โรงพยาบาลรามธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-201-1848 โทรสาร 02-201-2794

ที่ อว 78.062/ 9๒๙
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
เรื่อง แนวปฏิบัติอวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องมีการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบสภาพตามวงรอบ
เรียน ผู้จัดการบริษัท

ตามที่อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์บางประเภทที่หลังการสั่งใช้ หรือ implantation ในร่างกายผู้ป่วย จำเป็นต้องมีการดูแลต่อเนื่อง เช่น การบำรุงรักษา การตรวจสอบสภาพ การซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนอะไหล่ เป็นต้น ด้วยตัวผู้ป่วยเอง หรือต้องมีการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบสภาพการทำงานประจำตามวงรอบโดยบริษัทผู้ผลิต/บริษัทผู้แทนจำหน่าย เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยในการดูแลอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง หรือทราบแนวทางประสานกับบริษัทผู้ผลิต/บริษัทผู้แทนจำหน่ายในบางกรณีนั้น จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติงานการนำเสนออวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าใช้ทางโรงพยาบาล ดังนี้

1. ประเภทอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องมีการดูแลต่อเนื่องด้วยตัวผู้ป่วยเอง ขอให้บริษัทส่งรายละเอียดการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ในรูปแบบคู่มือภาษาไทย (File ที่สามารถแก้ไขได้) VDO clip (ความยาวไม่เกิน 4 นาที) ที่งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคาร 3 ชั้น 5
2. ประเภทอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องมีการดูแลต่อเนื่อง โดยต้องประสานบริษัทผู้ผลิต/บริษัทผู้แทนจำหน่าย เพื่อบำรุงรักษาหรือตรวจสอบสภาพการทำงานประจำตามวงรอบ ขอให้บริษัทดำเนินการ ดังนี้
 - 2.1 บริษัทต้องแจ้งว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นๆ จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบสภาพการทำงานประจำตามวงรอบโดยบริษัทผู้ผลิต/บริษัทผู้แทนจำหน่ายหรือไม่
 - 2.2 ก่อนมีการสั่งใช้/ซื้อ/นำเข้าใช้ในโรงพยาบาลหรืออย่างช้าภายใน 30 วัน บริษัทต้องนำส่งรายละเอียดการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ในรูปแบบคู่มือภาษาไทย (File ที่สามารถแก้ไขได้) VDO clip (ความยาวไม่เกิน 4 นาที) และช่องทางที่ให้โรงพยาบาล/ผู้ป่วยติดต่อหลังการขาย โดยเป็นไปตามที่โรงพยาบาล/ทีมแพทย์ผู้รักษากำหนดตามแบบฟอร์ม ที่งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคาร 3 ชั้น 5

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจ้งตัวแทนของท่านปฏิบัติด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ สิตาอุดมลิขิ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามธิบดี

ผู้ประสานงาน : คุณสุนทรี สุขวัฒนาวิทย์

E-mail : cassper.J@hotmail.com

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม